



HOÀNG TRUNG HẢI
PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

Số: 498 /LĐCP

THƯ CHÀO MỪNG
GỬI CÁC ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 78
CỦA HỘI ĐẬP LỚN THẾ GIỚI (ICOLD) 23-26/5/2010 TẠI HÀ NỘI

Thưa các quý vị đại biểu,

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu từ nhiều nước đã đến Việt Nam dự Hội nghị thường niên lần thứ 78 của Hội Đập lớn Thế giới (ICOLD), xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Tôi chân thành cảm ơn ICOLD đã chọn Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị lớn và quan trọng này vào năm 2010, cũng là năm chúng tôi kỷ niệm tròn thế 1000 năm thành lập Thủ đô Hà Nội.

Thưa các quý vị đại biểu,

Nước là yếu tố cần thiết cho cuộc sống và là nhân tố quan trọng cho phát triển dân sinh, kinh tế xã hội. Kết cấu hạ tầng cho việc khai thác, bảo vệ, phát triển nguồn nước bao gồm đập, hồ thủy điện, hệ thống sông ngòi, các công trình thủy lợi, thủy điện, hệ thống cấp thoát nước... nhằm mục đích điều hòa, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ tác động tiêu cực do nước gây ra.

Việt Nam có nguồn nước dồi dào nhưng lượng mưa phân bố không đều giữa các tháng trong năm, dễ gây hạn hán và úng lụt, đe dọa tính mạng của con người và tài sản của xã hội. Việt Nam cũng là một nước dễ bị tác động bởi hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Vì vậy, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất coi trọng việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi - thủy điện với nhiều đê, đập lớn. Việt Nam quan tâm tới Hội nghị thường niên của ICOLD, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 78 được tổ chức tại Hà Nội, trong Hội nghị này sẽ công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất, những công nghệ tiên tiến và những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, quản lý khai thác công trình đập ngăn nước.

Nội dung của Hội nghị chắc chắn sẽ hết sức hữu ích cho sự nghiệp xây dựng đập, phát triển nguồn nước ở Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới. Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trong thời gian tham dự Hội nghị, các quý vị sẽ có dịp tham quan những đập lớn đã và đang xây dựng ở Việt Nam, thăm và hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt Nam qua những di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, đặc biệt là những di sản thiên nhiên độc đáo.

Chúc sức khỏe các quý vị đại biểu.

Chúc Hội nghị thành công.



Hoàng Trung Hải